

Số: /BC - UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Thực hiện Văn bản số 148/HĐND-VP ngày 29/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

Tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện đã có 08 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện để làm rõ các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các ý kiến chất vấn đã được UBND huyện trả lời, giải trình, làm rõ, được các đại biểu HĐND và cử tri đồng tình. Để thể hiện tinh thần trách nhiệm và thực hiện các cam kết trước cử tri và đại biểu, UBND huyện báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, như sau:

1. Về kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua (*Ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu*).

- Ngay sau kỳ họp, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, các đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tới người dân; Bố trí nhân lực và trang thiết bị bảo đảm tiến độ; Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện. Đến ngày 31/12/2022 (sau kỳ họp thứ Sáu 15 ngày), UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đo đạc quy chủ 29.110,15/47.560,63ha đạt 61,21% kế hoạch (trong đó, đất có rừng: 5.992,22/6.737,45ha đạt 88,94%; đất chưa có rừng: 23.117,93/41.300,55ha đạt 55,98%). Đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho các huyện phải hoàn thành trong năm 2022 là đo đất chưa có rừng đạt 55% trở lên.

- Về kết quả đo đạc: Đến nay đã đo được 38.609,25ha (đạt 123,4% kế hoạch điều chỉnh 32.038 ha). Đã hoàn thành xong công tác nội nghiệp; biên tập

xong bản đồ 19/19 xã, thị trấn, trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong năm 2023.

Như vậy đến hết năm 2023, công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND của huyện Tuần Giáo đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn công tác cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện ngay sau khi quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt điều chỉnh.

2. Về tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông vào khai thác sử dụng (Ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ Bảy).

Ngay sau kỳ họp, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá Quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông, thi công hoàn thành công trình, làm cơ sở trình UBND tỉnh và sở Tài nguyên và Môi trường giao đất. Đến thời điểm hiện tại, về khối lượng thi công đã cơ bản hoàn thành; các thủ tục tiếp theo cần hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ GPMB để trình UBND tỉnh và sở Tài nguyên và Môi trường giao đất.

Hiện tại, Ban thường vụ Huyện ủy cho chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch¹ (tại Thông báo số 768-TB/HU ngày 11/12/2023). Như vậy, các vướng mắc của dự án đã cơ bản được giải quyết, UBND huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án và trình UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường giao đất trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024.

3. Các ý kiến chất vấn thành viên UBND huyện

3.1. Về việc giải quyết những vướng mắc giữa đường nội đồng của bản Pom Ban xã Quài Tở với đất thổ cư của ông Vũ Thanh Bình cư trú tại khối Trường Xuân – thị trấn Tuần Giáo.

¹ Nội dung chủ trương:

(1) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: 2017 – 2022; Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: 2017 - 2024.

(2) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500: Điều chỉnh hướng tuyến đường chính (đoạn cuối, tránh một số nhà xây kiên cố, chi phí giải phóng mặt bằng giảm); Điều chỉnh giảm diện tích đất ở mới (lấy đến cạnh nhà Lò Văn Lai (Chường) thuộc lô LK-06 và lô LK-10); Điều chỉnh giảm diện tích đất buru điện xã, lô N4 (chuyển buru điện sang khuôn viên Nhà văn hóa xã); Điều chỉnh, bổ sung đất giao thông tại lô LK-06 (đường lên nghĩa trang của bản Vánh); Điều chỉnh tăng diện tích Trụ sở xã và diện tích cây xanh từ lô LK-10 sang.

(3) Điều chỉnh phạm vi thu hồi đất và điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công: Giảm diện tích thu hồi nhánh đường đi khu sản xuất; Giảm diện tích thu hồi lô đất LK-09; Giảm diện tích thu hồi lô đất LK-06; Giảm chiều dài nhánh đường đi khu sản xuất; Giảm chiều dài nhánh đường nội bộ sau trạm y tế xã.

(4) Cường chế một số trường hợp có tính không chấp hành quy định về bồi thường, GPMB, thu hồi đất.

Kiến nghị này đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Quài Tở kiểm tra thực địa để giải quyết những vướng mắc. Thông nhất khi lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo, UBND huyện đã cập nhật, điều chỉnh hướng tuyến đường tại vị trí này theo như ý kiến đề nghị của Nhân dân bản Pom Ban, hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1731/QĐ-UBND ngày 20/9/2022.

Ngày 23/11/2023, UBND huyện đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chấp thuận chủ trương về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024, trong đó có công trình Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở. Hiện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 162-TB/HU ngày 04/12/2023. Như vậy về cơ bản những vướng mắc giữa đường nội đồng của bản Pom Ban xã Quài Tở với đất thổ cư của ông Vũ Thanh Bình đã được giải quyết. Tại kỳ họp này, khi được HĐND huyện ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở, UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

3.2. Về nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) trong thời gian tới.

- Ngay sau kỳ họp, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022 đạt thấp; giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các giải pháp cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023 huyện Tuần Giáo. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hành động số 189/KH-UBND ngày 30/8/2023 về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, đặt ra mục tiêu tăng 5 bậc so với năm 2022 với 9 mục tiêu cụ thể, có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổ chức quán triệt, thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm theo kế hoạch.

- Ngày 13/10/2023, UBND huyện đã tổ chức Chương trình gặp mặt đối thoại với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện Tuần Giáo nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, tuyên dương và trao quyết định khen thưởng cấp huyện cho 10 doanh nghiệp và 4 hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế. Hỗ trợ kịp thời về các quy định của pháp luật, các kế hoạch phát triển, cũng như những thay đổi có liên quan. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và công dân hiểu, tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm và việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tạo mối liên hệ giữa chính quyền địa phương và các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tạo điều kiện thuận lợi để công tác khảo sát trực tuyến và thực địa DDCI và đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023

trên địa bàn huyện.

3.3. Về trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện tại một số xã (*Ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ Bảy*).

Sau kỳ họp thứ Bảy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 và Văn bản số 12469/BTC-NSNN ngày 19/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Phòng Lao động – TB&XH đã ban hành các văn bản để hướng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội²; Kế hoạch số 393/KH-PLĐTBXH ngày 24/8/2023 về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ thường xuyên và đột xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện, đã kiểm tra, giám sát tại 04 xã Quài Tở, Pú Xi, Mường Khong, Phình Sáng. Qua kiểm tra, giám sát những hạn chế trong việc chi trả và quyết toán tiền điện đã được khắc phục. UBND các xã đã quan tâm và có biện pháp cử cán bộ kiểm tra, giám sát trong quá trình chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đúng số tiền và thực hiện báo cáo theo quy định.

3.4. Về công tác kiện toàn lãnh đạo Phòng Y tế huyện (*Ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ Bảy*).

Để giải quyết kịp thời nội dung trên, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Y tế đưa 01 viên chức đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện vào quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng Y tế. Ngày 25/9/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1329-QĐ/HU về phê duyệt Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Y tế giai đoạn 2021-2026. Khi thời gian phê duyệt quy hoạch bảo đảm theo quy định, UBND huyện sẽ xem xét đề nghị bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Y tế theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Sáu và kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND nắm và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh

² Văn bản số 160/CV-LĐTBXH ngày 17/4/2023 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2023; số 427/CV-LĐTBXH ngày 27/9/2023 về Đơn đốc gửi chứng từ quyết toán tiền điện quý 1-2/2023, lập danh sách hộ chính sách xã hội đề nghị hỗ trợ tiền điện quý 3/2023; Số 511/BC-PLĐTBXH ngày 12/11/2023 về báo cáo kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH quý 1+2 năm 2023.